

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระบวนการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวปฏิบัติในการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กิจกรรมที่ ๒ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบจ่ายงานอัตโนมัติ ระบบการพิจารณาตรวจสอบ/สั่งการต่ออายุ และการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (๑) จัดประชุมนายทะเบียนพิจารณาต่ออายุเครื่องหมายการค้า เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้น และกำหนดตัวบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฯ กำกับดูแล/ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองเครื่องหมายการค้า ชั้น ๘ (๒) กองเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (๓) กำหนดนัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองเครื่องหมายการค้า ชั้น ๘ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และแนวทางในการจัดทำคู่มือฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>กิจกรรมที่ ๒ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า</p> <p>การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะได้ดำเนินการเมื่อคณะทำงานพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ แล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบจ่ายงานอัตโนมัติ ระบบการพิจารณาตรวจสอบ/สั่งการต่ออายุ และการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดจ้างบริษัท โกลคอนเน็กซ์ จำกัด ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ ในส่วนระบบจ่ายงานอัตโนมัติ ระบบการพิจารณาตรวจสอบ/สั่งการต่ออายุ และการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการดำเนินการตามโครงการในระยะที่ ๓</p> <p>(๒) กองเครื่องหมายการค้า โดยกลุ่มเปลี่ยนแปลงและต่ออายุเครื่องหมายการค้า รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจัดการของระบบในขั้นตอนต่างๆ ให้กับบริษัทผู้รับจ้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สร้างระบบจ่ายงานอัตโนมัติ ให้สามารถค้นหาคำขอเพื่อแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนเรียงตามลำดับวันยื่นคำขอการต่ออายุเครื่องหมายการค้า หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือโดยอัตโนมัติ ● สร้างระบบพิจารณาตรวจสอบ/สั่งการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบประวัติ/สถานะคำขอ การส่งแก้ไขหรืออนุญาต การออกหนังสือสำคัญรับจดทะเบียน /หนังสือแจ้งผลการพิจารณา การฟื้นสถานะคำขอ รวมถึงการต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ยื่นภายใต้เงื่อนไขโดยอัตโนมัติ <p>บริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับการดำเนินการตามข้อ (๒) โดยจะได้มีการทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบฝึกรอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผลให้ความเสี่ยงจากกระบวนการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลดลง หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้</p>
------------------------------	--